



เรื่อง พระลีลาหน้าเงิน



รายละเอียด



พระสีลาหน้าเงินและสีลาหน้าทองนี้เป็นพระที่ท่านเจ้าอาวาสองค์ก่อนได้มาเมื่อครั้งในอดีตท่านครูตงสไปยังสุโขทัยเมื่อท่านมรณภาพแล้วหลวงพ่อบรมท่านรวบรวมบรรจุไว้ในสถูปเพื่อแสดงความเคารพบูชาครูอาจารย์ของท่านต่อมาบริเวณสถูป(วัดเมืองรามเก่า)ริมตลิ่งถูกแม่น้ำกัดเซาะหลวงพ่อบรมท่านจึงดำริที่จะย้ายสถูปไปอยู่ในวัดเมืองรามปัจจุบันท่านได้ขอแรงกำลังพลจากทหารค่าย ม.พันสิบ จังหวัดทหารบกน่านนำกำลังและเครื่องมือไปรื้อถอนเพื่อย้ายอัฐิไปบรรจุยังสถูปที่แห่งใหม่ การรื้อถอนครั้งนี้ ทำให้พระสีลาหน้าเงิน / หน้าทอง แตกกรูออกมาท่านจึงให้พระเถระที่ไปด้วย รวบรวมเก็บไว้ส่วนหนึ่งและแจกให้กับทหารทุกคนที่ไปช่วยคนละองค์ตามประสาวิถีคะนองของพลทหารในค่ายม.พันสิบ ทำให้มีการแอบเอาพระสีลาหน้าเงิน / หน้าทอง ที่หลวงพ่อบรมแจกให้ไปลองยิงด้วยปืนเอม16ดู ผลปรากฏว่ายิงไม่ออกสักนัด เมื่อหันปลายกระบอกปืนขึ้นฟ้า ลูกปืนพุ่งพุ่งออกมาเสียงดังสนั่นความนี้รู้ไปถึงนายทหารในค่าย วันรุ่งขึ้น พวงมาลัยรถทุกคัน มุ่งหน้าไปวัดเมืองราม ไปหาหลวงพ่อบรมเพื่อขอรับแจก หรือ บูชาพระที่แตกกรูออกมาหลวงพ่อบรมท่านก็ใจดี แจกให้ไม่อั้น ในส่วนที่เหลือ หลวงพ่อบรมได้เก็บไว้จำนวนหนึ่ง

นอกจากนี้แจกพระเถระในวัดจนหมดจนกระทั่ง ในปี 2534-35 หลวงพ่อบรมสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมในวัดเมืองราม ไม่มีจ่ายค่างวดปูนซีเมนต์ ลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิด จึงแนะนำหลวงพ่อบรมให้นำพระที่ตัดเก็บไว้แจกให้ฆราวาสคนละ 3,000 บาท จนสามารถได้ปัจจัยพอที่จะจ่ายค่าปูนได้ พระส่วนใหญ่จึงอยู่ในมือของพ่อค้าในตลาดดอ.เวียงสาที่เคารพบูชาหลวงพ่อบรมเมื่อพระอยู่ในมือพ่อค้าที่ไม่ใช่ช่างหลวง พระจึงไม่มีออกมาหมุนเวียน ทำให้การซื้อหาไม่ค่อยได้มีคนบางกลุ่ม ถือโอกาสไปหาพระที่มีลักษณะใกล้เคียงที่ท่าพระจันทร์มาสวมรอย เรื่องนี้รู้ไปถึงลูกศิษย์บางคนจึงรวบรวมพระสีลาทั้งหน้าเงินและหน้าทองที่วางขายกันเกลื่อนในยุคนั้นไปให้หลวงพ่อบรม ท่านมองแล้วบอกว่า มีบางองค์ใช่ บางองค์ไม่ใช่พระที่ออกมาจากสถูป จากนั้นหลวงพ่อบรมได้แยกพระออกจากกันโดยกันไว้ส่วนหนึ่งว่านี่ใช่ นอกนั้นไม่ใช่ ซึ่งลูกศิษย์ที่นำพระมาให้ดูนั้นก็รู้สึกแปลกใจสุดๆว่าหลวงพ่อบรมรู้ได้อย่างไร เพราะท่านสามารถแยกได้ถูกต้องทั้งหมดหลักในการพิจารณาพระชุดนี้ดูที่รอยตะเข็บใต้ฐานและดูเนื้อด้านหลังจะมีรอยย่นคล้ายหนังช้างการเล่นหาค่อนข้างยากเพราะเก็มือใกล้เคียงต้องมีของแท้ไว้ดูเปรียบเทียบและที่สำคัญต้องมีที่มา ไม่ใช่ไปได้ตามแผงพระทั่วไปพระชุดนี้ได้มาจากพระทรัพย์อดีตสามเณรวัดเมืองรามในยุคนั้น สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในการดูได้ระดับหนึ่ง

ภาพ โดย :

https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=122&code_db=DB0003&code_type=P003

คำสำคัญ : พระเครื่อง

ที่มา : สมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร. (2549). พระกรุเมืองกำแพง มรดกประวัติศาสตร์กำแพงเพชร.

กำแพงเพชร: สมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร.



ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2017-02-21

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=189&code_db=610005&code_type=01

The Office Of Academic Resource Information And Technology